



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 17 มูลค่าข่าว 349,029.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



บอร์ดเกมนักพัฒนาความสุข สนุกพัฒนาสมองตามคำสอน‘ร.9’

“**ก**มนักพัฒนาความสุข” เกิดจากเจตนาารมณ์การมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย และร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้**โครงการเอ.พี.ฮอนด้า** เพื่อสังคมไทยที่ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะกับเยาวชนและเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเด็กให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีค่านิยมอันดีงามมุ่งหวังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต และการที่จะเข้าไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนทาง

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บอกว่า เกมนักพัฒนาความสุขหรือบอร์ดเกมจะสอดแทรกทั้งความสนุกและในขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกความรู้ เสริมทักษะต่างๆ เข้าไปในระหว่างการเล่นเกม อีกทั้งปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นเกมของเล่นเสริมทักษะที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยและมีหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างบอร์ดเกม เพื่อใช้เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน

“สำหรับบอร์ดเกมที่เราได้จัดทำขึ้นมีชื่อว่า ‘เกมนักพัฒนาความสุข’ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมอันดีงามมุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนค่านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังฝึกทักษะการเรียนรู้การอภิปรายเสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่นความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดแทรกความรู้เข้าใจจะไปทำให้เด็กๆ ซึมซาบความรู้จากตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเด็กๆ สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ เพราะเราอยากให้เกมนี้ เป็นเกมสำหรับครอบครัว เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และสอดแทรกความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกับความสนุกสนานขณะเล่นเกม ซึ่งเด็กๆ เองก็สามารถเล่นด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

น.ส.รัตติกา วุฒิกร ผู้จัดการ ผู้ออกแบบและผลิตเกมนักพัฒนาความสุข บริษัท คลับ ศรีเอทีพี จำกัด กล่าวว่า แนวคิดการออกแบบเกมนี้เริ่มต้นมาจากทาง เอ.พี. ฮอนด้า มีความตั้งใจที่จะยกฐานะงานต่อปณิธานของในหลวง ร.9 สู่วัยรุ่น วิธีการ

เล่นเกมพัฒนาความสุขจะมีตัวเดินอยู่ 4 ตัวเดินตามช่องด้วยการทอยลูกเต๋า และจะมีการกิจให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเกมให้กลับมามีขึ้นเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่นั้นๆ โดยอิงตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกมนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมเกมสำหรับครอบครัวผู้ปกครองก็สามารถร่วมเล่นบอร์ดเกมกับเด็กๆ ได้ด้วย เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและครอบครัว

น้องปอ หรือ **ด.ช.सानพงศ์ อิ่มอร่าม** นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) บอกว่า หลังจากได้ลองเล่นเกมรู้สึกชอบมากได้รู้เรื่องราวโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 เกมนี้มีความสนุกตรงที่ช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาของแต่ละช่วงอย่างไร

น้องกวางคิ่ง หรือ **ด.ญ.กาลตรงกัน ประดิษฐ์บุญ** นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า บอร์ดเกม นักพัฒนาความสุขนี้มีสีสัน น่ารักทำให้ได้รู้จัก



สุชาติ อรุณแสงโรจน์



รัตติกร วุฒิกร



กาลตรงกัน ประดิษฐ์บุญ



सानุพงศ์ อีมอรัมย์

โครงการในพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง ร.9
พอมานเล่นครั้งนี้ทำให้รู้จักและเข้าใจโครงการใน
พระราชดำริมากขึ้นและได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
การแก้ปัญหาระหว่างการเล่นเกม

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ดี ๆ ที่
นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้
พัฒนาสมองอีกด้วย